

của cải vật chất. Cùng các ngành giáo dục tổ chức việc giáo dục kỹ thuật và hướng nghiệp cho học sinh bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể phù hợp với thời gian học sinh nghỉ hè và kế hoạch sản xuất của các xí nghiệp, nông trường, hợp tác xã.

Ở từng nơi và tùy từng vấn đề cần sử dụng hiểu biết của học sinh theo trình độ kiến thức sẵn có để phổ biến những tiến bộ kỹ thuật; đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền các chủ trương chính sách mới của Đảng và Chính phủ vào nhân dân.

5. Ngành thông tin văn hóa mở thêm buổi, thêm giờ của các câu lạc bộ, thư viện, triển lãm, nhà truyền thống, bảo tàng, tăng thêm các hoạt động ở những lớp bồi dưỡng về nhạc, họa, múa, hát; tổ chức chiếu phim, biểu diễn văn nghệ dành một số vé với giá hạ phục vụ học sinh trong dịp nghỉ hè.

6. Ngành thể dục thể thao có kế hoạch tổ chức hướng dẫn học sinh tập thể dục điền kinh và các môn thể thao khác, có kế hoạch dành cho học sinh sử dụng sân bãi, bể bơi để tập luyện trong dịp nghỉ hè. Trong các buổi thi đấu thể thao, dành một số vé giá hạ phân phối cho học sinh.

7. Ngành y tế trong điều kiện cho phép cần tổ chức những buổi khám sức khỏe riêng cho học sinh. Có thể kết hợp với nhà trường lập hồ sơ sức khỏe cho học sinh. Cần phổ biến những kiến thức vệ sinh phòng bệnh rộng rãi trong cha mẹ học sinh và học sinh các cấp.

8. Ngành giao thông vận tải có quy định giảm giá vé tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đi tham quan, du lịch theo tập thể, hoặc theo giấy giới thiệu của các nhà trường.

9. Các ngành lưu thông phân phối và tài chính ngân hàng tùy theo điều kiện vật tư và tài chính cho phép có thể tạo cho học sinh có điều kiện thuận lợi trong hoạt động hè.

10. Tổ chức công đoàn ở các cơ sở và địa phương cần cử cán bộ công đoàn giúp ngành giáo dục tổ chức hoạt động hè cho học sinh.

11. Lực lượng công an, bộ đội có nhiệm vụ giúp đỡ các trường hoặc cử người tham gia tổ chức hoạt động hè, bảo đảm trật tự, an toàn các nơi vui chơi và lao động của học sinh.

Các ngành, các cấp căn cứ chỉ thị này và tùy tình hình cụ thể mà có kế hoạch góp phần của mình vào các hoạt động hè của học sinh, bảo đảm cho phần lớn các em được tham gia vào hoạt động ấy một cách có kết quả.

Đặc biệt chú trọng con em các liệt sĩ, thương binh và gia đình có công với cách mạng; con em các đồng chí bộ đội đi xa mà gia đình có khó khăn, con các giáo viên có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục; chú trọng các em học sinh xuất sắc, có thành tích tốt trong hoạt động lao động sản xuất và xã hội. Sau mỗi vụ hè cần có tổng kết rút kinh nghiệm để dần dần đưa hoạt động hè vào nền nếp tốt hơn.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 1982

K.T. Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng

Phó chủ tịch

VÕ NGUYỄN GIÁP

**CHỈ THỊ số 151-CT ngày 25-5-1982
về cuộc điều tra lao động kỹ
thuật năm 1982.**

Hiện nay, chúng ta đã có một đội ngũ lao động kỹ thuật khá đông đảo, gồm 26 vạn cán bộ có trình độ đại học trở lên, hơn 1,7 triệu có trình độ trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật. Hàng năm, số học sinh tốt nghiệp ở các trường chuyên

nghiệp được bổ sung ngày càng nhiều, nhưng việc bố trí sử dụng chưa hợp lý, cơ cấu ngành nghề và trình độ của đội ngũ này chưa phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phát triển các ngành khoa học và kỹ thuật trọng điểm của nước ta.

Đề thực hiện nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 20-4-1981 của Bộ Chính trị về chính sách khoa học và kỹ thuật và nghị quyết số 32-NQ/TU ngày 20-11-1980 về công tác tổ chức, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng quyết định tiến hành trong năm 1982 cuộc điều tra lao động kỹ thuật trong cả nước như sau.

I. Mục đích, yêu cầu

1. Nắm được một cách chính xác số lượng, cơ cấu đội ngũ lao động kỹ thuật trong cả nước, nhằm phục vụ cho việc lập kế hoạch đào tạo, bố trí sử dụng hợp lý.

2. Phát hiện những cán bộ khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ có năng lực và phẩm chất để có kế hoạch bồi dưỡng thành những cán bộ quản lý giỏi, cán bộ tham mưu tổng hợp và cán bộ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ nòng cốt ở các ngành, các cấp.

3. Đặt cơ sở cho công tác quản lý thường xuyên số cán bộ khoa học — kỹ thuật các cấp, xây dựng thành chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng năm về đội ngũ này.

Trong khi tiến hành cuộc điều tra có tính chất cơ bản này, các ngành, các cấp vẫn phải tiếp tục công tác kiểm kê nắm lại đội ngũ cán bộ của mình để bố trí và sử dụng hợp lý hơn, tập trung cán bộ cho các nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường mạnh mẽ cán bộ cho cơ sở điều chỉnh ngay những trường hợp bất hợp lý, theo như kế hoạch thực hiện nghị quyết số 37-NQ/TU của Bộ Chính trị mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành (chỉ thị số 138-TTg ngày 27 tháng 6 năm 1981).

II. Đối tượng điều tra và đơn vị tiến hành

Tất cả các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh và công tư hợp doanh thuộc trung ương và địa phương, các lực lượng vũ trang, các tổ chức Đảng, đoàn thể, các tổ chức thuộc khu vực kinh tế tập thể đều phải tiến hành điều tra, thống kê số lượng, chất lượng của tất cả cán bộ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ đã tốt nghiệp (có bằng cấp) từ bậc trung học chuyên nghiệp trở lên và công nhân kỹ thuật thuộc quyền mình quản lý.

III. Nội dung điều tra

Nội dung điều tra gồm các chỉ tiêu tổng hợp sau đây:

— Tổng số cán bộ khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ chia theo trình độ đào tạo, ngành, nghề đào tạo, nghề nghiệp đang làm, chia theo kết cấu nam nữ, dân tộc, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, độ tuổi và chia theo cấp quản lý.

— Công nhân kỹ thuật chia theo nghề nghiệp đang làm, theo kết cấu nam nữ, dân tộc, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, theo trình độ văn hóa, theo cấp bậc công nhân và theo cấp quản lý.

IV. Thời gian điều tra

Thời điểm điều tra thống nhất trong cả nước vào 0 giờ ngày 1 tháng 9 năm 1982.

V. Phân công trách nhiệm chỉ đạo điều tra

1. Ở cấp trung ương.

Thành lập Ban chỉ đạo điều tra lao động kỹ thuật trung ương để giúp Hội đồng bộ trưởng tổ chức chỉ đạo toàn bộ cuộc điều tra này, thành viên của ban gồm có:

— Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, trưởng ban.

— Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, phó trưởng ban thường trực.

— Phó chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng bộ trưởng, phó trưởng ban.

— Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, ủy viên.

— Thứ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, ủy viên.

— Thứ trưởng Bộ Lao động, ủy viên.

— Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, ủy viên.

— Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, ủy viên.

— Phó trưởng ban khoa giáo trung ương Đảng, ủy viên.

— Chủ nhiệm Ban liên hiệp hợp tác xã tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp trung ương, ủy viên.

Ban chỉ đạo điều tra lao động kỹ thuật trung ương có trách nhiệm căn cứ các quyết định của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng để hướng dẫn, chỉ đạo cuộc điều tra, quy định các biểu mẫu, kế hoạch điều tra và thời gian báo cáo, tổng hợp và phân tích kết quả điều tra để báo cáo lên Thường vụ Hội đồng bộ trưởng.

Ban chỉ đạo điều tra trung ương có một văn phòng do Tổng cục Thống kê tổ chức. Các cơ quan có đại diện tham gia Ban chỉ đạo có trách nhiệm cử cán bộ giúp việc Ban chỉ đạo trong thời gian tiến hành điều tra.

2. Ở cấp tỉnh, thành phố:

Thành lập Ban chỉ đạo điều tra lao động kỹ thuật tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương, thành viên gồm có:

— Một phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm trưởng ban.

— Chi cục trưởng chi cục thống kê, phó trưởng ban thường trực.

— Trưởng ban khoa học kỹ thuật, phó ban.

— Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh, ủy viên.

— Giám đốc Sở, Ty lao động, ủy viên.

— Giám đốc Sở, Ty nông nghiệp, ủy viên.

— Chủ nhiệm Ban liên hiệp hợp tác xã tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp tỉnh, ủy viên.

3. Ở cấp huyện, quận, thị xã:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện điều tra số lao động kỹ thuật trong khu vực tập thể thuộc phạm vi mình quản lý.

4. Các Bộ, Ủy ban Nhà nước, cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng có trách nhiệm tiến hành điều tra thống kê lực lượng cán bộ trong cơ quan mình và có chỉ thị cho các đơn vị cơ sở thuộc quyền quản lý đóng tại các địa phương chấp hành việc điều tra của Ban chỉ đạo điều tra các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

5. Các Bộ Quốc phòng, Nội vụ, Ngoại giao có nhiệm vụ điều tra lực lượng lao động kỹ thuật do mình phụ trách theo kế hoạch và tiến độ chung; tiến hành tổng hợp riêng và gửi kết quả tổng hợp đến ban thường trực chỉ đạo điều tra trung ương theo thời gian quy định.

6. Việc tiến hành điều tra ở các cơ quan Đảng và đoàn thể ở trung ương cũng theo kế hoạch chung nhưng do Ban tổ chức trung ương hướng dẫn riêng.

7. Bộ Tài chính có trách nhiệm cấp phát và quyết toán kinh phí cho ban chỉ đạo điều tra các cấp.

Bộ Văn hóa có trách nhiệm cấp đủ giấy để lập các phiếu điều tra, tài liệu và tổng hợp xuất bản tài liệu.

Trưởng ban chỉ đạo điều tra trung ương có trách nhiệm hướng dẫn việc thi hành chỉ thị này.

Thủ trưởng các Bộ, các Ủy ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành chỉ thị này.

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 1982

K.T. Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng

Phó chủ tịch

VÕ NGUYỄN GIÁP

CHỈ THỊ số 152-CT ngày 26-5-1982 về củng cố và bảo vệ tuyến đường ống vận chuyển xăng dầu.

Từ năm 1976 đến nay, ta đã xây dựng và đưa vào sử dụng một số tuyến đường ống từ Bãi Cháy, từ Thượng Lý, từ Vinh đi sâu vào nội địa. Những tuyến đường ống này thời gian đầu đã phát huy tác dụng tốt, là một lực lượng vận chuyển chủ lực của ngành xăng dầu.

Vừa qua, các tuyến đường ống này chưa được củng cố và bảo vệ tốt, nên khi vận hành có nhiều trục trặc và hao hụt quá mức. Do chưa đánh giá đúng tình hình và nguyên nhân, chưa có biện pháp xử lý tích cực và đúng đắn, nên đã tự ý bỏ một số tuyến đường ống không sử dụng, thay vào đó bằng hàng trăm chuyến xe ô-tô, thậm chí dùng cả loại xe cỡ lớn chuyên dùng tiếp dầu cho máy bay tại sân bay, đi vận chuyển xăng dầu đường dài, gây ra những khó khăn mới về bảo đảm kỹ thuật.

Để sử dụng tốt các tuyến đường ống hiện có, khắc phục tình trạng lãng phí, mất mát trong việc vận chuyển xăng dầu bằng đường ống, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng chỉ thị:

1. Phải củng cố, bảo vệ và sử dụng tốt các tuyến đường ống vận chuyển xăng dầu.

Đối với các tuyến đường ống xây dựng vĩnh cửu, cần phải thường xuyên bảo quản và sửa chữa các hỏng hóc. Bộ Vật tư, với sự giúp đỡ của Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra lại toàn bộ tuyến đường ống này, lập hàng rào che chắn ở các nơi có hệ thống van, các kho chứa, đặt biển nghiêm cấm người không có nhiệm vụ không được vào gần những khu vực này, bảo đảm cho các đường ống này vận chuyển được an toàn và liên tục. Bộ Điện lực cung cấp điện ưu tiên 24/24 giờ cho các tuyến đường ống này.

Đối với các tuyến đường ống đã chiến hiện đang dùng, Bộ Quốc phòng và Bộ Vật tư cần bảo đảm đủ vật tư cần thiết để sửa chữa đường ống, máy bơm, thông tin liên lạc, tích cực xử lý mọi sự cố phát sinh, bảo đảm kỹ thuật ở trạng thái tốt thường xuyên để vận chuyển, giảm dần hao phí đến mức tối thiểu.

Trước mắt, Bộ Quốc phòng cùng với chính quyền địa phương các tỉnh, huyện, xã có đường ống đi qua, tổ chức một cuộc kiểm tra và cùng nhau xử lý khẩn trương những vấn đề sau đây:

a) Cải tiến lại các đoạn ống khuất nẻo để tạo điều kiện dễ dàng cho công tác bảo vệ đường ống.

b) Khắc phục ngay các thiếu sót về kỹ thuật ở những chỗ dễ gây nên bụi bặm, rò rỉ làm mất mát xăng dầu.

c) Bàn bạc kỹ càng, hợp đồng cụ thể ở từng nơi, đến tại chỗ với chính quyền và nhân dân từ thôn, xóm đến xã, huyện, cùng nhau tổ chức bảo vệ tuyến đường ống vận chuyển xăng dầu. Các cấp chính quyền huyện, xã có trách nhiệm tổ chức canh gác bảo vệ nghiêm ngặt các tuyến đường ống đi qua địa phương mình, phối hợp